



แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาไทย

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “ชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2565”

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาไทย

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน(ระบุชื่อ)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาไทยมีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “ชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2565” ในปีงบประมาณ 2565 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาไทย เป็นเงิน 40,000 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

โครงการ “ชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2565”

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดให้หน่วยบริการ จัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 โดยกำหนดให้สามารถดำเนินการครอบคลุมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ เรื่องการจัดบริการสาธารณสุขฯ พ.ศ.2547 เอกสารแนบท้าย ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังต่างๆ โดยเฉพาะ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคอ้วน รวมทั้ง ภาวะเครียด ซึมเศร้า

การตรวจคัดกรอง โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานเป็นพื้นฐานสำคัญในการประเมินสุขภาพ โดยในตำบลบาไทย มีผู้ป่วยเบาหวาน 118 ราย ความดันโลหิตสูง 344 ราย ทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูงร่วมกัน 58 ราย ซึ่งเป็นจำนวนมากเป็นลำดับต้นๆ ในอำเภอสะบ้าย้อย ประชากรกลุ่มเสี่ยงคือผู้มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป จำนวน 2,710 ราย (การประเมินอาจทำตั้งแต่ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (จำนวน 4400 คน) เฉพาะที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วย ตามหลักพันธุกรรมและพฤติกรรม) จำเป็นต้องได้รับการคัดกรองเป็นประจำทุกปี เพื่อการเฝ้าระวัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เนิ่นๆ โดยการวัดความดันโลหิตและการเจาะหาระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว ร่วมกับการวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่จะช่วยไม่ให้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้

อนึ่งการตรวจคัดกรองเป็นบทบาทหน้าที่ของ รพ.สต. ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติในการวัดความดันโลหิตและการเจาะหาน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว โดยในขณะนี้มิวัสดูอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองและติดตามสถานะสุขภาพยังไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการเชิงรุก ดังนั้น จึงจัดทำโครงการ “ชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2565” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว